

# Các địa phương, đơn vị quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Tước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến ngày càng phức tạp, huyện Tiên Hải đã triển khai nhiều phương án phòng, chống, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các trường hợp người nước ngoài, người từ vùng dịch trở về địa phương.

Xã Tây Tiến có trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 507. Tại đây, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đã triển khai nhiều biện pháp xử lý môi trường, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với F1, bảo đảm cách ly an toàn cho cộng đồng. Ông Bùi Văn Nguyên, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Tây Tiến có 10 trường hợp đi du lịch từ vùng dịch Đà Nẵng về địa phương ở 3 thôn Nguyệt Lũ, Đông Cao 1, Đông Cao 2; trong đó, 3 trường hợp tại thôn Nguyệt Lũ đã tiếp xúc gần với bệnh nhân số 507.

Hải cho biết: Tính đến ngày 2/8, huyện Tiên Hải đang quản lý sức khỏe 171 người về từ vùng dịch Đà Nẵng. Trong đó có 3 trường hợp tại xã Tây Tiến là F1 của ca bệnh số 507, đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính và đang theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải. Từ 3 trường hợp F1 này đã thống kê, quản lý hơn 50 người thuộc diện F2. Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và ở Việt Nam, số người mắc và tử vong do dịch vẫn tăng lên từng ngày, từng giờ; đặc biệt, tình ta đã có trường hợp ở huyện Hưng Hà dương tính với SARS-CoV-2. Để bảo đảm dịch Covid-19 không xâm nhập vào địa bàn, thời gian qua, huyện Tiên Hải đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực quan, lưu động, trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch

của tất cả công dân hiện đang được theo dõi, giám sát cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tại nhà chấp hành nghiêm túc các biện pháp cơ sở y tế yêu cầu, bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng... Khuyến cáo người dân trên địa bàn hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch. Trường hợp trở về từ vùng có dịch phải chủ động theo dõi tình hình sức khỏe và báo cho cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu bất thường. Ngành Y tế, Công an, Quân sự huyện sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện ứng phó với mọi tình huống. Theo khuyến cáo

lượng chức năng của huyện Hưng Hà đã tích cực vào cuộc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Công an huyện là một trong những lực lượng đi đầu tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Ngay sau cuộc họp tại huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sáng ngày 1/8, chúng tôi đã cùng lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà về thôn Bùi, xã Hòa Tiến - địa phương có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tại đây, lực lượng công an huyện đang khẩn trương cùng các lực lượng của xã, thôn thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện cho biết: Sau khi có chỉ đạo của tỉnh, huyện về triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện đã triển khai lực lượng về hỗ trợ xã Hòa Tiến, chung tay cùng địa phương phòng, chống dịch. Công an huyện đã phối hợp cùng các lực lượng khác duy trì bảo đảm an ninh trật tự 24/24 giờ với 3 chốt kiểm soát tại thôn Bùi; mỗi chốt có 21 người, chia làm 3 ca, mỗi ca 7 người. Là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, đối diện với nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nhưng vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, chung sức cùng chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ngăn chặn dịch bệnh.

Thôn Bùi hiện có 243 hộ dân với hơn 820 nhân khẩu. Dưới sự chỉ đạo của huyện Hưng Hà, xã Hòa Tiến bố trí các tổ tự quản tại thôn, tổ y tế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe người dân, phun khử khuẩn. Tổ công tác phòng, chống dịch thường trực tại xã cũng được thành lập để thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhu yếu phẩm cho các gia đình trong thôn, bảo đảm cuộc sống bình thường cho người dân trong thời gian phong tỏa. Tất cả các hoạt động tại xã Hòa Tiến đều có sự góp mặt của lực lượng công an huyện. Tại một chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường về vào thôn Bùi, chúng tôi gặp Trung úy Đào Văn Kiên, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hưng Hà đang làm nhiệm vụ trực chốt. Trung úy Đào Văn Kiên chia sẻ: Mặc dù trực ở các chốt lưu động được đặt ngoài trời, đối diện với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tôi xác định đây là nhiệm vụ quan



Kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch bệnh thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà).

trọng mà mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chung tay để cùng ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người dân, cũng là bảo đảm sức khỏe cho người thân và gia đình của mình.

Đến khu cách ly tập trung của huyện Hưng Hà tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện sáng ngày 3/8, tại đây đang có 6 trường hợp cách ly. Tham gia làm nhiệm vụ ở đây ngoài lực lượng quân sự, y tế còn có sự tham gia tích cực của lực lượng công an. Trung tá Lưu Thanh Toàn, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Hưng Hà cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện, chúng tôi tham gia trực 24/24 giờ tại khu cách ly tập trung của huyện. Dù phải vắng nhà, công việc có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng nhìn chung tinh thần của mọi người đều lạc quan, cùng các lực lượng quân sự, y tế làm tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh

bảo đảm an ninh trật tự quanh khu vực cách ly, lực lượng công an còn kiểm soát chặt chẽ những người ra vào khu vực này. Đặc biệt, phải giám sát và theo dõi việc chấp hành các quy định của những người được cách ly.

Theo báo cáo của huyện Hưng Hà, đến nay, tại xã Hòa Tiến đã thiết lập các chốt để kiểm soát toàn bộ các đường ra, vào thôn Bùi. Tất cả những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều được lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2, cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Những trường hợp F1, F2 hiện đã được cách ly theo từng tuyến, theo dõi sức khỏe. Từ ngày 1/8, cơ quan chức năng của huyện đã triển khai khoanh vùng, cách ly y tế với các hộ dân tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến. Huyện đã huy động trên 150 người, 35 phương tiện giao thông, lập chốt kiểm soát

người ra vào với đầy đủ trang bị phòng, chống dịch theo chỉ đạo của ngành Y tế. Các phương án bảo đảm hậu cần, an ninh trật tự, vận chuyển người bệnh... đã được xây dựng và triển khai thực hiện. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng Công an huyện Hưng Hà: Bên cạnh việc bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung, làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng công an xã còn phối hợp với các lực lượng khác "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát toàn bộ những người nằm trong diện phải cách ly, giám sát người từ vùng dịch về để lên danh sách theo dõi. Giám sát các trường hợp tự cách ly tại nhà, nhắc nhở và xử lý các cơ sở, điểm kinh doanh không chấp hành quy định hạn chế tập trung đông người, góp phần cùng địa phương phòng, chống dịch hiệu quả.

**NHÓM PHÒNG VIÊN**



Cán bộ Trạm Y tế xã Tây Tiến (Tiên Hải) phun hóa chất xử lý môi trường tại khu dân cư.

Trước sự việc trên, Trạm Y tế xã đã tham mưu UBND xã triển khai phương án, lập kế hoạch xác minh lời khai lịch trình di chuyển, tiếp xúc của công dân địa phương. Triển khai cách ly đối với trường hợp F1 tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải. Đồng thời, cán bộ y tế hàng ngày theo dõi sức khỏe các trường hợp F2 tại địa phương. Phát 5kg hóa chất tập trung xử lý môi trường tại các hộ dân và khu dân cư tại 3 thôn. Phối hợp với Đài Truyền thanh xã thông báo tình hình dịch, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các tầng lớp nhân dân, tránh những tin đồn gây hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên

Covid-19 cùng các biện pháp phòng, chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế giúp người dân nắm bắt, chủ động phòng, chống dịch có hiệu quả. Trong đó, Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nguy cơ và tác hại của dịch Covid-19. Yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị tập trung điều tra, rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý y tế với tất cả những người từ Đà Nẵng và các vùng có dịch về địa bàn từ ngày 1/7 đến nay. Tập trung lực lượng thực hiện rà soát từng hộ dân; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người mắc bệnh để phân loại, sàng lọc và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, huyện. Khuyến

của ngành Y tế, để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong môi trường gia đình, cộng đồng dân cư cần bảo đảm sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn; hạn chế đến những nơi đông người, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm; sử dụng khẩu trang đúng cách; không khạc nhổ bừa bãi; cung cấp đầy đủ nước, chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng; vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng...

Sau khi có kết quả xét nghiệm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, từ 12 giờ ngày 1/8, lực

lượng làm việc tại khu cách ly tập trung của huyện Hưng Hà trao đổi nhiệm vụ.



Lực lượng làm việc tại khu cách ly tập trung của huyện Hưng Hà trao đổi nhiệm vụ.

# Tháo gỡ khó khăn trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được coi là "cửa ngõ" cho nhiều người không thuộc diện biên chế nhà nước, có hợp đồng lao động dài hạn... Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn thấp.

Là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, chị Bùi Thị Đũa, xã Nam Hải (Tiên Hải) luôn mong muốn có lương hưu khi hết tuổi lao động. Tưởng mong muốn này không thể thực hiện được nhưng khi được tuyên truyền, biết đến lợi ích của BHXH tự nguyện, chị Đũa đã đăng ký cho cả 2 vợ chồng. Chị Đũa cho biết: Hàng tháng, vợ chồng tôi dành một khoản thu nhập để đóng BHXH tự nguyện. Tôi thấy chính sách này rất ý nghĩa, sau này khi về già, chúng tôi sẽ có đồng lương hưu ổn định.

Tiên Hải là huyện có số người tham gia BHXH tự nguyện trong top đầu của tỉnh. Trong khi nhiều địa phương khác đang loay hoay phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thì tính đến hết tháng 6/2020, Tiên Hải đã có 2.461 người tham gia loại hình bảo hiểm này, tăng 587 người so với cùng kỳ năm 2019. Ông



Hai ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phạm Đại Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Hải cho biết: Để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Hải đã không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, người dân sẽ theo dõi mức đóng, quá trình đóng thông qua hệ thống công nghệ thông tin mà không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội.

Có thể nói, với những cách làm mới, sáng tạo, Bảo hiểm xã hội huyện Tiên Hải bước đầu đã tháo gỡ khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương. Tuy nhiên, số đơn vị làm được như Tiên Hải chưa nhiều. Do đó, dù chính sách bảo hiểm có nhiều ưu việt, song số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động có thể tham gia BHXH tự nguyện, nhưng tính đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh mới chỉ có 15.928 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt gần 1,6%. Hàng năm, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện đều tăng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Nguyên nhân là do một phần người dân chưa có thói quen dự phòng cho những rủi ro trong cuộc sống hoặc giai đoạn về già, hết tuổi lao động.

Bên cạnh đó, quy định về chính sách thụ hưởng cũng chưa thực sự hấp dẫn đối với người dân. Trong khi người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng các quyền lợi khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất... nhưng người tham gia BHXH tự nguyện thì chỉ được hưởng 2 chế độ: hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng BHXH khá dài (từ 20 năm trở lên). Vì thế, việc duy trì và khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là một thách thức không nhỏ đối với ngành Bảo hiểm xã hội.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, ngành Bảo hiểm xã hội đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tới người dân, đặc biệt là những ưu việt của BHXH tự nguyện. Phối hợp với hệ thống đài lý thu nắm bắt tình hình cơ sở; tập trung tổ chức hội nghị tại những địa phương có tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Nhân viên đại lý thụ tích cực, chủ động đến từng gia đình vận động người dân tham gia; phát động thi đua nêu gương điển hình tiên tiến trong thực hiện vận động người dân tham gia BHXH. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với hệ thống đại lý thu tổ chức 21 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho trên

5.250 nông dân, tiểu thương, người lao động tự do. Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng 40 chuyên mục, tin, bài về chính sách BHXH tự nguyện. Đăng tải hơn 120 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của ngành. Đặc biệt, ngành Bảo hiểm xã hội còn phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức thành công lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện"; tổ chức 50 hội nghị, vận động được 1.500 người tham gia BHXH tự nguyện.

Song song với những giải pháp đã được triển khai, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung trang bị các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho đội ngũ đại lý, nhân viên của các xã và ngành Bưu điện. Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với các cơ quan liên quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng, coi đây là cơ sở quan trọng để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

**THU HOÀI**